

# Chuẩn bị thật tốt, tổ chức thật chu đáo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch, lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và khai mạc ngày hội Văn

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ được tổ chức tối ngày 20/3, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Trước nội dung truyền hình trực tiếp là phần điều binh, diễu hành. Trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; trao giải cuộc thi “Người Thái Bình, đất Thái Bình”...

Cùng với phần lễ, trong phần hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, dự kiến từ ngày 19/3: xây dựng không gian văn hóa, du lịch; trình diễn không gian văn hóa đường phố; hội thi nấu ăn, hội chợ giao lưu ẩm thực và quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương; hội thi bơi lội; hội thi thả diều; múa rối nước; trình diễn nghệ thuật thư pháp... Đến thời điểm này, các tiểu ban đang tích cực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và khai mạc ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh là sự kiện lớn nhất từ trước tới nay của Thái Bình, do đó cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thấy được lịch sử, truyền thống vẻ vang của mảnh đất và con người Thái Bình, từ đó chung sức đồng lòng chuẩn bị thật tốt, tổ chức thật chu đáo, thật thành công để khẳng định ý nghĩa của sự kiện này. Đây là vinh dự

đồng thời cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh, của các tầng lớp nhân dân Thái Bình. Để bảo đảm tiến độ công việc đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Tiểu ban nội dung khẩn trương hoàn thành những nội dung cơ bản của các sự kiện diễn ra trong ngày 20/3, xác định quy mô của từng hoạt động, bảo đảm các hoạt động phải được tổ chức bài bản, thể hiện sâu sắc truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của quê hương Thái Bình, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Tiểu ban nội dung cần có hướng dẫn cụ thể về xe mô hình, lực lượng tham gia điều binh, diễu hành để các ngành, thành phố và các ngành có sự chuẩn bị tốt nhất. Tiểu ban hậu cần, khánh tiết phải chuẩn bị đầy đủ về công tác y tế (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, phòng y tế dã chiến, thuốc, vật tư y tế, đội ngũ y bác sĩ...) để sẵn sàng ứng phó với

các tình huống. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn tỉnh; trang hoàng các cửa ngõ vào tỉnh, các địa bàn trung tâm... Về công tác tuyên truyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải tuyên truyền có chiều sâu, có chủ đề, chủ điểm, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền với các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương; đồng thời, Tiểu ban tuyên truyền cần nhanh chóng xây dựng kịch bản, ma-ke- to cho hoạt động tuyên truyền trực quan; tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền lưu động. Đối với Tiểu ban an ninh trật tự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các tiểu ban bám sát nhiệm vụ được phân công, đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc, sớm hoàn tất mọi công tác chuẩn bị; quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

**TÚ ANH - THANH TÂM**

## HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2019, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong toàn hệ thống; thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ trong diện quản lý; chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ gắn với phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Công tác quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ cao cấp tại các bệnh viện, các phòng bảo vệ sức khỏe trung ương được thực hiện tốt. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh,

thành phố đã thực hiện tốt các hướng dẫn, quy định về công tác bảo vệ sức khỏe, công tác y tế của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và ngành Y tế. Nhiều địa phương được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoạt động nền nếp, góp phần tích cực quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp thuộc ngành.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư, khai thác hiệu

quả các trang thiết bị y tế; phối hợp, phân cấp quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn hệ thống Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ Trung ương đến địa phương đạt được thời gian qua. Về nhiệm vụ trong tầm thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các hội đồng chuyên môn cần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, bảo đảm ngày càng chu đáo, chất lượng, hiệu quả để đội ngũ cán bộ các cấp đủ sức

khỏe gánh vác nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Hướng dẫn triển khai tốt công tác khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chủ trì, tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện các quy định, quy chế về chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp, trên cơ sở đó thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền gắn với trách nhiệm và có chế tài xử lý cho phù hợp. Đẩy mạnh cung cấp kiến thức cho cán bộ diện quản lý từ trung ương đến địa phương về chăm sóc, nâng cao sức khỏe đời sống, phát hiện sớm các bệnh tật, chẩn đoán, điều trị,

phục hồi chức năng. Tham mưu nghiên cứu cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù của đối tượng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chế độ thanh toán bảo hiểm y tế sao cho phù hợp với cán bộ thuộc diện quản lý ở các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho số đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe gắn với các đơn vị y tế. Các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ khi có tình huống xảy ra.

Tại hội nghị, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tặng bằng khen cho 16 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2019.

## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng Đại hội. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình; các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; các xã, phường và 219 đại biểu chính thức đại diện cho

1.448 đảng viên của Đảng bộ phường Trần Lãm dự Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phường Trần Lãm đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,81%/năm, tăng 1,91% so với mục tiêu Đại hội; cơ cấu kinh tế tiếp tục có bước chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại

- dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 0,25%, đến năm 2020 còn 1,6%; công tác quản lý trật tự đô thị và văn minh đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được chấn chỉnh. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 44 đảng viên mới, 85,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 17% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,2%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%; Đảng bộ đạt “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; chính quyền

đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; có 95% trở lên các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 10 - 15% đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

2 phân khu: phân khu công nghiệp có diện tích 221,29ha (là khu chức năng chính, gồm các lĩnh vực công nghiệp điện, điện tử; công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp; công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng; công nghiệp may mặc và giày da; công nghiệp dệt và hoàn tất sản phẩm vải cao cấp; công nghiệp gốm sứ; các ngành công nghiệp phụ trợ; kho cảng, logistics); phân khu đô thị, dịch vụ có diện tích 169,12ha (có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ ích xã hội cho phân khu công nghiệp, gồm khu nhà ở và các công trình công cộng). Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long được quy hoạch với mục tiêu xây dựng khu công nghiệp, đô thị hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời, tạo lập môi trường gắn kết, hiệu quả cho việc sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư và dân cư với tiêu chí xanh, bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ việc xây dựng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình là việc làm cần thiết và quy hoạch phân khu khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long được Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh và đơn vị tư vấn phối hợp xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu của tỉnh; việc bố trí các khu chức năng trong khu công nghiệp là tương đối phù hợp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với quy hoạch phân khu khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long; đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh nghiên cứu kỹ lại các ngành nghề sản xuất trong phân khu công nghiệp, rà soát lại các ngành nghề sản xuất có liên quan đến các lĩnh vực không khuyến khích đầu tư; nghiên cứu thêm về đường dân sinh và giải pháp đầu nối với tuyến đường bộ ven biển trong quy hoạch giao thông; có giải pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống đê biển; tổ chức rà soát nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long không vướng với các quy hoạch hiện có, chú ý đến người dân trong vùng dự án, ngoài phân bổ trợ của nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi, nhất là vấn đề việc làm để giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.

## HUNG HÀ

# Phấn đấu gieo cấy lúa xuân xong trước ngày 20/2

Vụ xuân năm nay, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo cấy trên 10.000ha lúa bằng các giống chủ lực như BC15, TBR225, Thiên ưu, Bắc thơm số 7 và quy vùng đưa vào cấy khảo nghiệm một số giống lúa mới như BC15 mới kháng bệnh đòng, MN 18-1. Để sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ, huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương thực hiện phương thức gieo mạ được khum và mạ non trên nền đất cứng, cấy lúa bằng máy, không khuyến cáo nông dân gieo vãi, gieo sa hàng để bảo vệ môi trường và năng suất lúa. Tận dụng các đợt lấy nước để ải đê đưa nước vào ruộng và giữ nước tưới dưỡng sau cấy phòng, chống thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến sinh trưởng lúa xuân. Thực hiện bón lót sâu, bón thúc sớm và bữa kỹ trước khi cấy nhằm hạn chế tồn dư cỏ dại và sâu bệnh. Các HTX DVNN và nông dân cần tập trung diệt chuột, bảo vệ lúa ngay từ đầu vụ. Huyện Hưng Hà phấn đấu cấy lúa xuân xong trước ngày 20/2.

**TRÚC LÀNH**  
(Đài TTTH Hưng Hà)

# NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH Giải ngân 69,476 tỷ đồng vốn vay ưu đãi của Chính phủ



Giải ngân nguồn vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Thực hiện kế hoạch tín dụng được giao, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đến hết tháng 1/2020, Chi nhánh đã giải ngân 69.476 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách cho 1.867 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; tổng dư nợ cho vay đạt 3.044,3 tỷ đồng, tăng 1,62% so với thời điểm 31/12/2019 với 97.623 khách hàng đang vay vốn. Nhiều chương trình có tỷ lệ giải ngân cao như: cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (cho 1.082 lượt hộ vay vốn với doanh số cho vay 21,62 tỷ đồng), cho vay hộ mới thoát nghèo (cho 696 lượt hộ vay vốn với doanh số cho vay 31,313 tỷ đồng). Với 9 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đã có vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từ đó góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

**KIM NGÂN**

# Cắt giảm 97 tỷ đồng từ những chi phí bất hợp lý, sai chế độ xây dựng cơ bản

Năm 2019, Sở Xây dựng và phòng chức năng của các huyện, thành phố đã thẩm định thiết kế, dự toán 553 công trình và hạng mục công trình, gần 100 bản vẽ thi công các công trình thuộc nguồn vốn khác. Qua trình thẩm định đã tham gia đưa ra sửa chữa phương án kiến trúc, kết cấu theo đúng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy phạm xây dựng, về chế độ chính sách, đơn giá, định mức hiện hành; cắt giảm 97 tỷ đồng những chi phí bất hợp lý, sai chế độ xây dựng cơ bản.

Nhờ đó chất lượng thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình được nâng cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng. Việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và dự toán công trình được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bảo đảm về chất lượng, thời gian.

**PHẠM HÙNG**

## THỤY XUÂN

# Quyết liệt đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc

Là xã ven biển của huyện Thái Thụy nên người dân xã Thụy Xuân chủ yếu làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Từ lâu nay, vào dịp lễ, tết, tại xã Thụy Xuân người dân địa phương thường tổ chức trò chơi bầu, cua, tôm, cá để vui xuân, lấy may. Mặc dù là trò chơi dân gian nhưng nó đã bị biến tướng thành hình thức cờ bạc trá hình. Trong đó, những người tham gia thường đặt cược cho mỗi ván chơi từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Ngoài chơi cờ bạc dưới hình thức bầu, cua, tôm, cá, các con bạc còn tổ chức đánh xúc đĩa, tổ tôm. Tệ nạn cờ bạc không chỉ làm mất thời gian, công sức, tiền bạc của những người ham vui mà còn là một trong những nguyên nhân gây phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Dù địa phương đã tích cực tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều đối tượng ham mê cờ bạc vẫn bất chấp quy định của pháp luật, lợi dụng dịp lễ, tết để hoạt động.

Thượng úy Phan Văn Tiến, Phó Trưởng Công an xã Thụy Xuân cho biết: Để đấu tranh

với tệ nạn cờ bạc dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an xã đã



Tang vật vụ đánh bạc tại xã Thụy Xuân ngày 30/1.

tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân thấy rõ hậu quả, tác hại của tệ nạn cờ bạc; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Trong đó, Công an xã đã tập trung rà soát, khảo sát, lập danh sách các con bạc, tụ điểm đánh bạc và phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức đấu tranh, triệt phá một số tụ điểm đánh bạc trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 30/1, Công an xã Thụy Xuân phối hợp với Công an huyện Thái Thụy bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xúc đĩa tại chỗ ở của bà Nguyễn Thị Mọi (sinh năm 1954, trú tại thôn Vạn Xuân Đông, xã Thụy Xuân), thu giữ trên chiếu bạc 5,7 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa sứ màu trắng, 4 quân vị được cắt bằng quân bài. Hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an xã ban giao cho Công an huyện xác

**TRẦN TUẤN**